



บัตรเข้าชมสวนสนุก โอเชียนปาร์ค ฮองกง

Ocean Park Hong Kong 1 Day

ผู้ใหญ่	เริ่มต้น ต่อท่าน 455 HKD
เด็กอายุ 3-11 ปี	เริ่มต้น ต่อท่าน 294 HKD

อัตรานี้เป็น ราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันที่เข้าชม, อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

อัตรานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น




บัตรเข้าชมสวนสนุก โอเชียนปาร์ค ฮองกง







รหัส: Z11335

1 วัน



Self Travel

เลือกวันเดินทางได้เอง

- บัตรเข้าชม 1 วัน

เริ่มต้น

455

HKD/ท่าน





โอเชียน พาร์ค (Ocean Park) เปิดให้บริการในปี ค.ศ.1977 เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของฮ่องกง ธีมปาร์คขนาด 80 เฮกตาร์ (200 เอเคอร์) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง มีเครื่องเล่นนิทรรศการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายรายรอบเขา รถกระเช้าที่เชื่อมพื้นที่ 2 ส่วนระหว่างยอดเขาสูง และพื้นที่ด้านล่าง ทำให้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตระการตาขณะโดยสาร และสิ่งดึงดูดใหม่ล่าสุดคือลูกหมีแพนด้ายักษ์ 2 ตัว และพิพิธภัณฑ์แมงกะพรุนทะเลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โอเชียน พาร์ค เป็นสวนสัตว์และสวนสนุกแห่งแรกของเกาะฮ่องกง ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ซึ่งสวนสนุกแห่งนี้ไม่ได้หวังผลกำไรจากการประกอบการ แต่ต้องการที่จะสร้างแหล่งบันเทิงและสวนสนุกครบวงจรให้แก่ผู้ที่ต้องการพักผ่อนเท่านั้น เนื่องจากสวนสนุกแห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมม้าแข่งของฮ่องกง ซึ่งมีผลกำไรอันมหาศาลมาหล่อเลี้ยงองค์กร

โอเชียนพาร์ค ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวอะเบอดิน มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก ประกอบไปด้วย 2 โซนใหญ่ๆ คือ Low Land หรือส่วนที่อยู่บริเวณระดับพื้นดินปกติ และส่วนของ Head Land คือส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งต้องอาศัยกระเช้า หรือบันไดเลื่อนขึ้นไปเท่านั้น และระหว่างที่นั่งกระเช้าไปยัง Head Land จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลฮ่องกง ณ สวนสนุกแห่งนี้ ประกอบไปด้วยสิ่งบันเทิงต่างๆ มากมาย ทั้งสวนสัตว์ และสวนสนุก และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และ ณ โอเชียนพาร์คแห่งนี้ ยังเป็นแห่งแรกของเอเชียที่มีการแสดงโชว์โลมาแสนรู้ ซึ่งจัดแสดงวันละ 2 รอบ และในอนาคตอันใกล้นี้ โอเชียนพาร์คกำลังจะเปิดให้บริการที่พักระดับหรูหรามากมาย อันเป็นอีกทางเลือกของการพักผ่อนอย่างคุ้มค่า





เงื่อนไขการชำระเงิน :

* **โปรดชำระค่าบัตรเข้าชมยอดเต็มจำนวน** อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระ (ธนาคารไทยพาณิชย์)
หลังจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที Line, Email หรือ Fax 0 2116 6423 ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจองทัวร์ (การไม่ชำระเงิน หรือชำระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

* **โปรดนำหนังสือเดินทางตัวจริงถือไปในวันเดินทาง**

* **เมื่อออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดก็ตาม**

เงื่อนไข และความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ รับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน
และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือ
การควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ การปรับมาตรการของสถานที่เที่ยวแต่ละแห่งที่อาจปิด หรืองดเข้าชม
ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

